

Số: /BC-UBND

Liên Hồng, ngày tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

Công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân xã năm 2023

Nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành năm 2024

(Trình kỳ họp thứ 6 HĐND xã khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 – 2026)

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

1. Chỉ đạo thực hiện các văn bản của các cấp

Trên cơ sở chỉ đạo của UBND thành phố, Đảng ủy xã, UBND xã đã chủ động xây dựng các kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu thành phố giao và Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội của HĐND xã đã đề ra. Theo đó, UBND xã đã xác định mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, triển khai xây dựng các giải pháp cụ thể, biện pháp chỉ đạo, điều hành, kịp thời chỉ đạo các công chức chuyên môn, các ban, ngành thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Trong quá trình chỉ đạo, điều hành, UBND xã luôn tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Ban Thường vụ Đảng ủy và Thường trực Đảng ủy, nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo và chương trình công tác hàng quý, tháng của Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy. Chỉ đạo các công chức chuyên môn nghiêm túc thực hiện các kiến nghị của HĐND, các ban của HĐND sau giám sát; tích cực giải quyết kiến nghị của cử tri và trả lời các nội dung chất vấn của đại biểu HĐND xã.

2. Về thực hiện Quy chế làm việc của UBND xã

Trên cơ sở Quy chế làm việc, UBND xã đã xây dựng chương trình công tác để chỉ đạo, điều hành hàng tuần, tháng, quý và cả năm; duy trì chế độ họp giao ban, trực 01 lần/tuần, họp thành viên UBND 01 lần/tuần, họp UBND 01 lần/tháng, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện báo cáo đầy đủ định kỳ phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của UBND xã ngày càng được nâng lên.

Hoạt động điều hành của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã thể hiện đúng nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, vai trò và trách nhiệm của Phó Chủ tịch và các thành viên ủy ban được nâng lên, có sự phối hợp chặt chẽ. Vì vậy, các văn bản được ban hành đúng thẩm quyền và không có sự chồng chéo.

Tiếp tục thực hiện Quy chế làm việc của UBND xã khóa XXII nhiệm kỳ 2021 – 2026 (*sửa đổi, bổ sung*), phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, người lao động thuộc UBND xã, Quy chế phối hợp giải quyết công việc giữa các bộ phận chuyên môn của UBND xã với các thôn. Triển khai giao chỉ tiêu, giao nhiệm vụ năm 2023 tới chuyên môn của UBND và các thôn, tạo điều kiện thuận lợi để các ngành, các thôn chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ủy ban nhân dân xã đã chủ động xây dựng, sửa đổi, bổ sung và triển khai kế hoạch, thực hiện đúng quy chế làm việc, phân công các thành viên Ủy ban nhân dân xã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, phát huy vai trò trách nhiệm của từng cá nhân và tập thể trong những lĩnh vực được giao. Đảm bảo thực hiện tốt sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, điều chỉnh kịp thời nội dung công tác cho phù hợp, không để chồng chéo công việc, đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện và kiểm tra đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm, đổi mới thường xuyên trong quá trình chỉ đạo, điều hành.

Việc tiếp nhận các văn bản, thông tin và sự chỉ đạo, điều hành của cơ quan nhà nước cấp trên được thực hiện nghiêm túc, xử lý kịp thời đạt hiệu quả, ban hành kịp thời các văn bản, đảm bảo đúng thẩm quyền, quy trình, các quy định về thể thức và nội dung để chỉ đạo, điều hành, tổ chức các nhiệm vụ được giao.

Thực hiện chế độ họp định kỳ theo đúng quy chế của UBND xã. Chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã hàng tuần tổ chức các cuộc họp của lãnh đạo UBND xã giải quyết theo thẩm quyền, họp với các ban, ngành, các thôn để giải quyết các vấn đề liên quan. Sáu tháng và cuối năm, tổ chức họp kiểm điểm, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân xã, kết quả công tác chỉ đạo điều hành của UBND xã trước kỳ họp HĐND xã. Nội dung các cuộc họp được cải tiến, yêu cầu các ban, ngành liên quan chuẩn bị nội dung được đầy đủ, chu đáo, chất lượng ngày càng cao.

Thường xuyên chỉ đạo các ban, ngành, các thôn coi trọng công tác kiểm tra, đôn đốc đánh giá nghiêm túc, rút kinh nghiệm kịp thời tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao. Thông qua việc kiểm tra thường xuyên và các buổi làm việc trực tiếp tại cơ sở, các thôn, lãnh đạo UBND xã đã nắm bắt và kịp thời giải quyết công việc, chọn vấn đề bức xúc trọng tâm để xử lý (*đặc biệt là trong giải quyết đơn thư*) đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành. Duy trì và thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định với Ủy ban nhân dân thành phố; thường xuyên đôn đốc các ban, ngành chấp hành nghiêm chế độ báo cáo thường kỳ, đột xuất, thông tin hai chiều.

Trong năm qua, công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân xã kịp thời, sát thực tế, thể hiện hiệu lực, hiệu quả của chính quyền xã; giữ vai trò quan trọng trong việc hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của xã năm 2023.

3. Thực hiện quy chế phối hợp

Thực hiện quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa XXIV, Ủy ban nhân dân xã thường xuyên báo cáo với Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban chấp hành Đảng bộ nghe và cho ý kiến chỉ đạo, quyết định những nội dung quan trọng để làm cơ sở để Ủy ban nhân dân xã tổ chức thực hiện.

Thực hiện Quy chế dân chủ, Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Liên Hồng, nhiệm kỳ 2021 - 2026, UBND xã luôn giữ mối quan hệ và phối hợp chặt chẽ với HĐND, UB MTTQ và các Hội đoàn thể xã trong việc thực hiện các nhiệm vụ, đề cao vai trò giám sát của HĐND, công tác

phản biện, tuyên truyền, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân của Mặt trận và các Hội đoàn thể. Thực hiện phối hợp với Mặt trận TQVN và các hội đoàn thể trong việc đoàn kết, đảm bảo sức mạnh của cả hệ thống chính trị, động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động quỹ vì người nghèo tạo điều kiện để các đoàn thể tham gia quản lý nhà nước và thực hiện chức năng hoạt động giám sát của mặt trận đối với chính quyền địa phương. Động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hăng hái lao động sản xuất, công tác, học tập, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023.

4. Việc ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND xã

Trong năm 2023, UBND xã đã ban hành 856 văn bản. Trong đó: 383 công văn, 116 báo cáo, 215 quyết định, 43 tờ trình, 51 thông báo, 43 kế hoạch và 05 văn bản khác về những vấn đề quan trọng, cấp bách về kinh tế, văn hóa, xã hội, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bảo đảm quốc phòng – an ninh, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính... Toàn bộ văn bản này đều có đầy đủ tính pháp lý, chính xác, có hiệu lực thực tiễn và có tác động tốt đến quá trình quản lý, điều hành công tác chung của UBND xã.

5. Chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng

5.1. Lĩnh vực kinh tế

Tổng giá trị sản xuất ước đạt: 711.419 triệu đồng (*tính theo giá CĐ 2010*), 844.230 triệu đồng (*tính theo giá HH*) đạt 95,56% KH năm, so cùng kỳ năm 2022 tăng 5,4%.

- Công tác thu - chi ngân sách (ước tính đến hết ngày 30/11/2023)

Tổng thu ngân sách ước tính: **24.875.412.241đ**, đạt 402,25% KH TP giao và xã xây dựng. Tổng chi ngân sách ước đạt: **6.465.228.489đ** đạt tỷ lệ 104,55% KH thành phố giao và xã xây dựng. Tồn quỹ ngân sách ước còn 18.410.183.752 đồng.

5.2. Lĩnh vực quản lý Đất đai - Tài nguyên - Môi trường

- Tài nguyên và môi trường: Được thực hiện ngày càng chặt chẽ, khoa học và hiệu quả, đúng với quy hoạch được phê duyệt. Đã chú trọng rà soát, lập quy hoạch để quản lý và xây dựng kế hoạch chi tiết đối với diện tích đất công nhất là các thửa nhỏ lẻ, xen kẽ để đề nghị đấu giá tạo nguồn kinh phí đầu tư xây dựng tại địa phương. Hướng dẫn công dân ở các thôn bổ sung, hoàn thiện giấy tờ, thủ tục trước khi công khai cấp giấy chứng nhận theo quy định.

- Công tác thủy lợi: Ban chỉ huy đã phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên, lập kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

- Công tác quản lý HTX: Phối hợp thông báo giải thể HTX 5 thôn trên trang báo Hải Dương, 5/5 HTX đã tổ chức bàn giao xong. Chỉ đạo nhân dân chăm sóc lúa các vụ, tổ chức đánh bắt chuột bảo vệ diện tích lúa và cây hoa màu. Lập sơ đồ giải thửa vùng rau muống định hướng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap, đăng ký sản phẩm đạt OCOP. Chi trả tiền hỗ trợ các hộ có diện tích rau màu bị thiệt hại

do cơn bão số 02 năm 2022 gây ra với tổng 18.744.000đ. Tổ chức lớp tập huấn về chăm sóc và bảo vệ lúa hoa màu.

- Xây dựng Nông thôn mới nâng cao: Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Cơ sở hạ tầng tiếp tục được nâng cấp, đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của người dân được nâng cao. Nhận được sự đồng tình, ủng hộ, tham gia đông đảo của người dân vào xây dựng nông thôn mới nâng cao tại thôn, ngõ, xóm. Năm 2023 BCĐ xã đã khẩn trương, tích cực thực hiện các nội dung của Chương trình với kết quả đạt 15/19 tiêu chí, còn 5/19 tiêu chí chưa đạt.

5.3. Lĩnh vực văn hoá, xã hội

Dưới sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, UBND xã và sự phấn đấu nỗ lực của các thầy, cô giáo cùng các em học sinh, ba ngành học đã hoàn thành tốt chương trình dạy và học, tham gia đầy đủ các cuộc thi do các cấp phát động, giữ vững 3 trường đạt chuẩn Quốc gia, Tập thể lao động tiên tiến.

Công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân được thực hiện chu đáo, kịp thời.

Công tác quản lý nhà nước về văn hóa được quan tâm và thực hiện đúng theo quy định; thường xuyên phối hợp kiểm tra các điểm kinh doanh sản phẩm, ngành nghề, dịch vụ văn hóa nhạy cảm, dễ phát sinh tệ nạn xã hội. Hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng thực hiện đúng quy định, truyền thống văn hóa của địa phương được giữ gìn và phát huy.

Thực hiện chi trả đúng, đủ, kịp thời các chế độ cho các đối tượng Người có công, Bảo trợ xã hội năm 2023.

5.4. Lĩnh vực Quốc phòng – An ninh trật tự

Công tác quốc phòng quân sự địa phương được đảm bảo, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện. Công tác huấn luyện, tham gia các hội thi, hội thao, diễn tập hằng năm đều đạt kết quả tốt.

An ninh trật tự được giữ vững, không có mâu thuẫn, mất đoàn kết trong nhân dân, không để có tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự.

5.5. Lĩnh vực Văn phòng – Thống kê, Cải cách hành chính, Giải quyết đơn thư KNTC, Tư pháp – Hộ tịch

Duy trì nền nếp làm việc. Xây dựng các văn bản phục vụ công tác phòng chống dịch và hoạt động thường xuyên của HĐND – UBND xã. Xây dựng và triển khai kế hoạch mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão.

Thường xuyên cập nhập thông tin cán bộ, công chức trên phần mềm quản lý cán bộ, công chức.

Công tác cải cách hành chính của xã luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND. Việc cải cách thủ tục hành chính, cải cách thể chế được đẩy mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và công dân khi thực hiện giải quyết TTHC, lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp làm thước đo của kết quả CCHC.

6. Một số hạn chế, tồn tại và nguyên nhân

6.1. Một số hạn chế, tồn tại

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong chỉ đạo, điều hành năm 2023, UBND xã còn có những hạn chế, tồn tại sau:

- Việc chỉ đạo các ban, ngành chuyên môn trong công tác tham mưu, đề xuất những giải pháp giải quyết khó khăn, vướng mắc của UBND xã có lúc chưa được kịp thời. Tính chủ động tham mưu giải quyết công việc chưa cao.

- Việc thực hiện các nội dung kết luận của các cấp còn chậm.

- Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở còn chậm, công tác quản lý trật tự đô thị còn diễn ra tình trạng xây dựng trái phép. Việc xử lý các hộ vi phạm xây dựng trái phép còn chậm so với kế hoạch xã xây dựng và thành phố giao. Tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè còn tiếp tục tái diễn (*tập trung nhiều tại các khu chợ cóc thôn Tân Thượng, Thanh Xá và khu vực Đền tín hiệu thuộc thôn Thanh Xá đi Thạch Khôi*).

6.2. Nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót, yếu kém

Việc chỉ đạo, điều hành ở một số lĩnh vực chưa thực sự hiệu quả, công tác tham mưu của cán bộ chuyên môn chưa kịp thời, còn chưa thực sự làm tròn trách nhiệm, chưa phối hợp hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ.

II. NHIỆM VỤ CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NĂM 2024

Để hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch kinh tế, xã hội năm 2024 UBND xã tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chương trình công tác, các hoạt động chỉ đạo điều hành của tập thể UBND, giữ vững nguyên tắc, phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách của Ủy ban nhân dân, công chức chuyên môn nâng cao năng lực và hiệu quả công tác được phân công, điều chỉnh kịp thời, lề lối làm việc của cán bộ, công chức thực hiện nghiêm quy chế làm việc của bộ phận "Một cửa" UBND xã.

2. Phát huy dân chủ ở cơ sở. Tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm những vi phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ được giao của cán bộ, công chức UBND.

3. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố với Đảng ủy, Thường trực HĐND xã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ xã và các đoàn thể của xã trên các lĩnh vực hoạt động. Đồng thời chủ động lĩnh hội, tiếp thu các ý kiến đóng góp từ cá nhân, tổ chức để điều chỉnh trong quá trình chỉ đạo, điều hành của UBND xã.

4. Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế, chính trị xã hội.

Tiếp tục triển khai và tổ chức chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2024, đưa Nghị quyết kỳ họp thứ 06 HĐND xã khóa XXII vào cuộc sống.

Tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp, các hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn phát triển kinh tế. Chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu kinh tế. Tạo việc làm cho người lao động, nhất là lao động nông nghiệp. Tăng cường công tác vay vốn, hỗ trợ việc làm cho nông dân, các em học sinh, sinh viên nghèo.

Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, theo mô hình "Một cửa", một cửa liên thông, rà soát, bổ sung bộ các thủ tục hành chính.

Tăng cường kỷ cương, văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tập trung cao cho công tác quản lý đô thị, quản lý đất đai, quản lý xây dựng, trật tự vệ sinh môi trường. Tăng cường công tác kiểm tra xử lý trật tự lòng đường, vỉa hè và trật tự xây dựng của các hộ dân. Tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và quy chế quản lý đô thị cho nhân dân. Đẩy nhanh công tác cấp trả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân. Tiếp tục xử lý dứt điểm các hộ vi phạm pháp luật về quản lý đất đai trên địa bàn xã.

Tăng cường khai thác nguồn thu, bán đấu giá QSD đất; phân đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước năm 2024; thu ngân sách xã tăng 10% trở lên so với kế hoạch thành phố giao.

Tiếp tục duy trì phát triển công tác văn hóa xã hội, giữ vững trường chuẩn quốc gia, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, thực hiện các chính sách xã hội.

Tập trung giải quyết các mâu thuẫn phát sinh từ cơ sở, công tác hòa giải ở thôn. Nâng cao chất lượng công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo.

Thực hiện chương trình quốc gia về phòng chống tội phạm. Tăng cường công tác quân sự địa phương, đảm bảo giao quân đủ chỉ tiêu năm 2024.

Trên đây là báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 báo cáo HĐND xã khóa XXII nhiệm kỳ 2021 – 2026, kỳ họp thứ 6./.

Nơi nhận:

- HĐND - UBND Thành phố;
- TT Đảng ủy - HĐND - UBND xã;
- Các đại biểu HĐND;
- Các ban ngành;
- Lãnh đạo các thôn;
- Lưu VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Hạnh